

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการบริหาร)

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง รายงานประจำปี 2554 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบรายงานประจำปี 2554 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฉบับภาษาไทยในส่วนที่กล่าวถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

2. เรื่อง ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2554

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2554 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ

3. เรื่อง ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2554

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2554 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบการเรียงลำดับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน

4. เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ ในคณะกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอชื่อนางจिरาพร บุณนาค ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ ในคณะกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

5. เรื่อง การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2554 ณ จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมโฆะชะ จังหวัดขอนแก่น

6. เรื่อง ผลการสัมมนา เรื่อง การยอมรับคำพิพากษาศาลต่างประเทศ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบผลการสัมมนา เรื่อง การยอมรับคำพิพากษาศาลต่างประเทศ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ตามที่ พล.ต.อ. วันชัย ศรีนวลนัต กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้ง และมีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการถอดเทปการสัมมนา และจัดพิมพ์หนังสือรวมความเห็นของวิทยากรแต่ละท่าน และข้อสรุปที่ได้จากการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ต่อไป
